



Căn cứ Hướng dẫn số 10/HD-UBND - LĐLĐ ngày 19/11/2020 của UBND, LĐLĐ huyện Gia Lâm về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội người lao động năm học 2021-2022 .

Căn cứ Hướng dẫn số 3194/GD&ĐT ngày 09/09/2021 của UBND huyện Gia Lâm về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2021-2022.

Ngày 12/10/2021 được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm, Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm, Chi bộ trường THCS Dương Quang, Nhà trường và Công đoàn trường THCS Dương Quang tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và phát động phong trào thi đua năm học 2021 - 2022.

Việc tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức đã trở thành thông lệ, hàng năm vào đầu mỗi năm học ở các nhà trường. Nhằm đánh giá kết hoạt động của năm học trước và đề ra phương hướng của năm học mới. Đây cũng là một Hội nghị thể hiện tính dân chủ, đoàn kết để mỗi cán bộ - viên chức bày tỏ suy nghĩ, ý kiến của mình, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện trong nhà trường. Trong điều kiện diễn biến của dịch bệnh Covid-19, hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban Giám hiệu,

các cá nhân tiêu biểu, đại diện các tổ chuyên môn tham dự trực tiếp tại phòng Hội đồng, phần còn lại dự trực tuyến tại phòng Âm nhạc để đảm bảo thực hiện giãn cách.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí **Vũ Quốc Trị – Bí thư Chi Bộ - Hiệu trưởng nhà trường** đọc báo cáo thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của Hiệu trưởng; kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2020-2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. Trong báo cáo của mình, đồng chí đã tổng kết lại những thành tích đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong năm học 2020 – 2021 vừa qua. Đồng thời trong báo cáo, đồng chí Hiệu trưởng cũng đề ra những phương hướng và mục tiêu chung của năm học mới, gửi lời động viên đến toàn thể đội ngũ giáo viên trong nhà trường.



### **Đồng chí Hiệu trưởng báo cáo tại hội nghị**

Tại Hội nghị, đồng chí **Nguyễn Thai Liên, Chủ tịch Công đoàn trường** đã báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2020-2021 và thông qua các quy chế bổ sung ....



**Đồng chí CTCD báo cáo tại hội nghị**



**Đồng chí Trưởng Ban TTND báo cáo**



### **Đồng chí kế toán thông qua QCCTNB năm học 2021-2022.**

Tại Hội nghị viên chức năm học 2021 - 2022 của nhà trường đã nhận được khá nhiều ý kiến thảo luận thiết thực trong tình hình hiện nay:

- Đ/c Nguyễn Thị Huyền tổ KHXH thảo luận về phương pháp dạy học hiệu quả trong dạy học Online.

- Đ/c Đào Bình Thịnh tổ Năng khiếu thảo luận về nâng cao chất lượng trong bồi dưỡng HSG.

- Đ/c Lê Thị Chanh đại diện công đoàn thảo luận về đổi mới phong trào thi đua gắn với xây dựng trường học hạnh phúc.

- Đ/c Văn Thị Kim Yến tổ VP thảo luận về ứng dụng quy trình ISO vào thực hiện và quản lý hoạt động nhà trường đạt hiệu quả cao.

- Đ/c Nguyễn Như Quỳnh tổ KHTN thảo luận về biện pháp dạy học bộ môn KHTN lớp 6 đạt hiệu quả cao.



**Cán bộ, giáo viên, nhân viên thảo luận tại Hội nghị**



### **Đồng chí Hiệu trưởng trả lời và giải đáp các ý kiến tại Hội nghị**

Hội nghị Cán bộ, Viên chức và người lao động năm học 2021 - 2022 của trường THCS Dương Quang đã thành công tốt đẹp. 100% các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường cùng đoàn kết nỗ lực đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022.